
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๔ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสาวน้ าฝน   ศิริวิชา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๖. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๘. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๕. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

 

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม (ไม่มี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๑  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นางสุกัญญา  พลฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นายมานะ  สิงห์ครุฑ ก านันต าบลกุดบง 
๕. นายค าพันธ์  ศรีจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๖. นายทนงศักดิ์  เทศศรีเมือง หัวหน้าส านักงานปลัด 
๗. นางวนิดาพร  แถวพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๘. นายสัญญา  หินวรรณ ผู้อ านวยกองช่าง 
๙. นายด ารงค์  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๐. นายอ านาจต์  เตอุตรวง นิติกรช านาญการ  
๑๑. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้งที่
ประชุมสภาฯ ตามก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประธานสภาฯ 
ได้ก าหนดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม จ านวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ ประจ าที่ที่จัดไว้ให้ และเรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญ สมัยที่สอง    
ตามระเบียบวาระและรายละเอียดเอกสารส าเนาให้ที่ประชุมแล้ว 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวที่ประชุม เมื่อครบ        
องค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญ สมัยประชุมที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
ประจ าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอด าเนินการตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ผู้ไปร่วมพิธีบวงสรวง
จัดงานพระยาสุนทรธรรมธาดา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงมีการประกอบพิธีทุกปี  
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม(ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 
  

 - ฝ่ายเลขานุการยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอรับรองคราวต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ ประทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

  ๔.๑ พิจารณาอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ (๑๓) โครงการขุดดินทางระบายน้ าพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตป้องกันกัดเซาะถนนสายบ้านนิคมดงบัง-บ้านนาไม้เฮียว งบประมาณอนุมัติ ๔๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามญัตติการขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑๓) โครงการขุดดิน         
ทางระบายน้ าพร้อมวางท่อคอนกรีตป้องกันกัดเซาะถนนสายบ้านนิคมดงบัง -บ้านนาไม้เฮียว งบประมาณอนุมัติ 
๔๑๐,๐๐๐ บาท ขอฝ่ายผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุม 
 - นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (๑๓) โครงการขุดดินทางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ 
ถนนสายบ้านนิคมดงบัง-บ้านนาไม้เฮียว เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดดินทางระบายน้ าบริเวณไหล่ทางลาดยาง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒๐๐ ท่อน ขุดดินล าราง ขนทิ้ง ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
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ตามแบบ อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน กองช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่โครงการ เพ่ือยืนยันการก่อสร้าง           
พ้ืนที่ดังกล่าว ทุกฤดูฝน น้ าจะกัดเซาะบริเวณริมทาง ท าให้ชั้นทางลาดยางช ารุดเสียหาย และส ารวจจุดวางท่อ 
จ านวน ๒๐๐ ท่อน มีบางพ้ืนที่ประชาชนได้จัดวางท่อแล้ว หากจัดการจัดรื้อและรางใหม่จะเป็นปัญหาเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงเห็นว่าความจ าเป็น ความคุ้มค่า ความเหมาะสม การประหยัดงบประมาณ กองช่างรายงานเพ่ือจัดท า
โครงการเกิดความคุ้มค่า จึงเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้ 
 (๑๓) โครงการขุดดินทางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตป้องกันกัดเซาะถนนสาย         
บ้านนิคมดงบัง-บ้านนาไม้เฮียว งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง            
๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๗๘ ท่อน ขุดดินล ารางขนทิ้ง จ านวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอให้
สภาฯ พิจารณาอนุมัติตามบัญชีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงฯ แนบนี้ 
 - ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมได้อภิปราย เมื่อที่ประชุมไม่อภิปราย ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 
    สิ่งสาธารณูปการ (๑๓) โครงการขุดดินทางระบายน้ าพร้อมวางท่อระบายน้ า 
    คอนกรีตป้องกันกัดเซาะถนนสายบ้านนิคมดงบัง-บ้านนาไม้เฮียว  
    งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขแนบ  
    มติเป็นเอกฉันท์ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร  
  พ.ศ......วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  
 - ประธานสภาฯ ตามญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การควบคุมกิจการ
การเลี้ยงสุกร พ.ศ..... ที่ผู้บริหารเสนอ วันนี้ตามข้อบังคับการประชุมเป็นการพิจารณา วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
ขอให้ผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณา 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง (นายทศพล  มีศรี) กล่าวชี้แจง หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร เหตุผล โดยที่การประกอบกิจการการเลี้ยงสุกรที่ไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะก่อให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากขาดมาตรการในการควบคุมและป้องกันมลพิษของเสียอันตราย 
สารเคมี วัตถุอันตราย สมควรก าหนดให้กิจการการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดบง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ประกอบการกิจการเลี้ยงสุกรปฏิบัติเกี่ยวกับ    
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ ของสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
 

/หลักเกณฑ์… 
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกรและอัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
เลี้ยงสุกร ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติให้กระท าโดยการตราเป็นข้อบัญญัติ 
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ.... 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจง เพ่ือให้การพิจารณาในรายละเอียดแห่งร่าง ขอเปิดให้ที่ประชุม
อภิปราย ตามข้อบังคับการประชุม 
 - นายสุรศักดิ์  อุทุมพิรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๑๐ อภิปราย ตั้งข้อสังเกตแห่งร่างการควบคุมการเลี้ยงสุกร 
จากข้อเท็จจริง พ้ืนที่ต าบลกุดบง มีผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร มีบางหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านกลุ่มพัฒนามีผู้
ประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นลักษณะฟาร์มปิด พ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนไม่ไกลนัก การควบคุมเหตุร าคาญ 
เช่น กลิ่น มีผลกระทบต่อชุมชน จากการพูดคุยผู้ประกอบการ ซึ่งได้จัดท าประชาพิจารกับประชาคมหมู่บ้าน หากมี
เหตุร าคาญไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะเลิกกิจการ หากศึกษาตามร่างข้อบัญญัติจะเป็นการออกมาตรการควบคุม มลภาพ 
สุขอนามัย ทั้งของผู้ประกอบการและสิ่งได้รับผลกระทบต่อชุมชนไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการที่ดี แต่มีประเด็น เมื่อข้อบัญญัตินี้ยังไม่ใช้บังคับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ด าเนินการตามข้อกฎหมายใด 
ในส่วนระยะห่างจากชุมชน เมื่อข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้วระยะห่าง สมมติว่าต้องห่าง ๕๐๐ เมตรจาก ชุมชน วัด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ ผู้ประกอบกิจการต้องหยุดด าเนินการหรือไม่ 
 - นายฉลอง  ประสาร ส.อบต.หมู่ ๑๒ อภิปราย ปรึกษาหารือ การเลี้ยงสุกร ๑-๒ ตัว ก็ส่งกลิ่น
เหม็นแล้ว เห็นควรก าหนดระยะห่างให้ชัดเจนและมาตรการต่างๆในข้อบัญญัติต้องให้ผู้ประกอบการด าเนินการ      
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ก่อนออกใบอนุญาต 
 - นายปุระชัย  พ านัก รองนายกองค์การบริการส่วนต าบลกุดบง แทนนายกฯ อภิปราย            
ตั้งข้อสังเกต การเลี้ยงสุกร ถ้าไม่ห่างชุมชน ประเด็นแรกเหตุร าคาญ กลิ่นเหม็นแน่นอน 
 - นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ อภิปราย หากสภารับหลักการ จะมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนให้ผู้ประกอบการด าเนินการหรือไม่ 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจง ตามข้อบัญญัตินี้เป็นการควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกร และมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการด าเนินการก่อนออกใบอนุญาต จะมีขั้นตอนการตรวจสอบใน
รูปของกรรมการหลายๆฝ่าย หากมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด กลิ่น มลพิษด้านอ่ืนเกี่ยวกับสุขภาวะของ
ประชาชน ผู้ประกอบการต้องด าเนินการแก้ไขตามมาตรการ หากไม่ท าตามก็มีค าสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต ประเด็น
ของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร บ้านกลุ่มพัฒนา เท่าที่ตรวจสอบและสอบถามพ้ืนที่ประกอบการอยู่ใกล้ชุมชน         
หากชุมชนเดือดร้อนก็เลิกประกอบการในกรณี การบังคับการควบคุมเป็นไปตามกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ          
แต่เมื่อข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับก็จะเป็นเฉพาะเรื่อง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติ  
ที่ประชุม วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ...มติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 

/นางสมจิตร...   



-๕- 
 

 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ หารือประธานสภาฯ ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ ๓๘ 
วรรคห้า ญัตติต่อไปนี้วาระเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียว 
ตามข้อ ๔๕ “จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น กรรมการแปรญัตติ เมื่อข้อบังคับด าเนินการให้พิจารณาสามวาระรวดได้”   
จึงขอเสนออนุมัติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร 
พ.ศ...เป็นสามวาระรวดเดียว โดยมี นายสุพล  สุจริต นายสมโภชน์  นาเหนือ นายวันที  พฤคณา นายภาวัฒ  อายุนันท์ 
สมาชิสภาฯ ผู้มีความเห็นเสนอให้สภาพิจารณาสามวาระรวดเดียว จึงขอให้ประธานสภาพิจารณาญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ ชี้แจง ตามข้อบังคับการประชุม นางสมจิตร  แสนชัยยา พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(๕ คน) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียว 
ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจาณาร่างข้อบัญญัติ อบต.กุดบง เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร 
    พ.ศ....เป็นสามวาระรวดเดียว  
    มติเปน็เอกฉันท์(วาระทีสองแปรญัตติประชุมครั้งต่อไป) 
 ๕.๒ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า 
  ด้วยไฟฟ้า พ.ศ....วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจง ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.กุดบง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า พ.ศ....ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ฝ่ายบริหาร เสนอหลักการและเหตุผล ให้ที่ประชุม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงหลักการและเหตุผล หลักการ ให้มีการปรับปรุง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า เหตุผล เนื่องจาก 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้ 
มานั้นเกิดปัญหาในการปฏิบัติหลายประการ เงินการเก็บค่าน้ าเพ่ือ ช าระค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตาม              
มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดว่าเกษตรกรผู้ใช้น้ าต้องช าระค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ ๖๐ สตางค์ แต่การเก็บค่าน้ า            
คณะกรรมการฯ ด าเนินเป็นฤดูกาล(๖ เดือน)เก็บครั้ง จึงมีปัญหาการค้างค่าประแสไฟฟ้านาน และปัญหาอ่ืนๆ           
จึงสมควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ลักษณะการบริหารกิจการร่วมกับท้องถิ่น จึงสมควร 
ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงก าหนดให้ท าการตราเป็นข้อบัญญัติดังนี้ ตามร่างเสนอให้
สภาฯพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ จ านวน ๒๙ ข้อ เพ่ือเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาต่อไป(รายละเอียดตามร่าง) 
 - ประธานสภาฯ กล่าว นายกฯ ได้ชี้แจง หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง       
การบริการกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ...ให้ที่ประชุมแล้ว ขอเปิดการอภิปราย 
 
 

/นางสมจิตร... 



-๖- 
 

 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย ตั้งข้อสังเกต การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
พ้ืนที่ต าบลกุดบง มี ๖ สถานี ให้บริหารน้ าเพื่อการเกษตร ซึ่งประชาชนจะท าเกษตรกรนอกฤดูกาลท านา แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นการบริหารจัดการดูแลคลองส่งน้ า ซึ่งมีหลายสายคลองการปลูกพืชไม่เหมือนกัน เกิดปัญหาการจัดการน้ า   
กรอปกับกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ใช้น้ าไม่มีการประชุมก่อนเปิดฤดูกาล ท าให้การจัดการน้ ายากมาก ทุกคนต้องการน้ า
ตามร่างและหลักการและเหตุผลที่ผู้บริหารแถลง ยังมีข้อบกพร่องในรายละเอียดแห่งร่าง การบังคับมาตรการต่างๆ 
กรรมการแต่ละสถานีเป็นผู้ก าหนดขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เมื่อให้สมาชิกปฏิบัติความเห็นควรน าข้อบังคับนั้นมาปรับใช้      
ตามสถานการณ์ข้อบัญญัติเดิมปี ๒๕๕๐ ดีอยู่แล้ว 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจง มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการอภิปราย     
ขอมติที่ประชุม วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
     เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ....มติเป็นเอกฉันท์ 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ หารือประธานสภาฯ การพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สอง สาม 
อาจใช้เวลาและการปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขออาศัยข้อบังคับการประชุม     
สภาท้องถิ่น ข้อ ๓๘ วรรคห้า ญัตติต่อไปนี้ให้เสนอด้วยวาจาได้ (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียว
ตามข้อ ๔๕ กระผมพร้อมด้วยนายสมโภชน์  นาเหนือ นายวันที  พฤคณา นายภาวัฒ  อายุนันท์ นางสมจิตร  แสนชัยยา 
ขอเสนอให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสามวาระรวดเดียว ขอท่านประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวตามที่นายสุพล  สุจริต พร้อมด้วยสมาชิก ๔ ท่าน เสนอให้ญัตติด้วยวาจา 
ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ....เป็นสามวาระรวดเดียว ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ....มติเป็นเอกฉันท์ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม การพิจาณาร่างข้อบัญญัติทั้งสองเรื่อง ที่ประชุมให้พิจารณา       
สามวาระรวดเดียว ตามข้อบังคับการประชุม วาระท่ีสอง แปรญัตติตั้งกรรมการเต็มสภาโดยให้ประธานเป็นประธาน
ที่ประชุม ขอประชุมต่อในวันพรุ่งนี้ ปิดสมัยประชุม 
 ที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ ในกิจการสภาฯ 
 ๖.๑ เรื่อง การขอประกอบการดูดทรายรายใหม่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาหย่ง  ได้แจ้งเรื่องให้สภาฯ พิจารณา           
การประกอบการดูดทรายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ซึ่งผ่าการพิจารณาประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว 
กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตดูดทรายก่อนเสนอสภาพิจารณาต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบการดูดทราย
ที่สภาฯ แต่งตั้งเข้าตรวจสอบรายงานสภาก่อน จึงขอแจ้งคณะกรรมการเข้าท าการตรวจสอบและรายงานสภาฯ ด้วยใน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

/คณะกรรมการฯ… 



-๗- 
 

 - คณะกรรมการฯ ผู้มีหน้าที่รับทราบด าเนินการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวมีท่านใดเสนอเรื่องกิจการในสภาฯ อีกหรือไม่ หากไม่มี การด าเนินการประชุม
สภาฯ ได้ครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ขอปิดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
  ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


